



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นไปตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เห็นชอบการให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองการบริหารส่วนตำบล กรณีดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง แทนตำแหน่งที่ว่าง ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองคลัง จำนวน ๑ อัตรา มีผู้สมัคร จำนวน ๖ ราย และมีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครฯ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวกรรณิการ์ วัชรราช	วุฒิมการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง
๒	๐๐๒	นางสาวศรัญญา ชนะภักดี	วุฒิมการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง
๓	๐๐๓	นางสาวปานชีวา หินเมืองเก่า	วุฒิมการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ หน่วยกิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ หน่วยกิต
๔	๐๐๔	นายวัชรพงศ์ ดลประสิทธิ์	วุฒิมการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น หน่วยกิตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ หน่วยกิต
๕	๐๐๕	นายชลิตา พิมพ์แหวน	วุฒิมการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
๖	๐๐๖	นายดลวัฒน์ หมุ่มหมื่นศรี	วุฒิมการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

**วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร**

**๑. วันสอบ**

- สอบวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

**๒. เวลาสอบ และสถานที่สอบ**

- เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)  
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ชั้น ๒

- เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับ  
ตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว  
ชั้น ๒

- เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ชั้น ๒

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และด้านความรู้ความสามารถ  
ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงมีสิทธิ์เข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับ  
ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ได้

/สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ...

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และวิธีการเลือกสรรให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง กรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สืบทำรวจเอก



(อัครชัย สมดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว